

# แอร์บัสคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน 100 ทีม เข้าสู่รอบ 2 ของการแข่งขันระดับนักศึกษาจากทั่วโลกในโครงการ Fly Your Ideas



แอร์บัสคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน 100 ทีม เข้าสู่รอบ 2 ของการแข่งขันระดับนักศึกษาจากทั่วโลกในโครงการ Fly Your Ideas

โดยทีมจากประเทศไทย 2 ทีมจะมีเวลา 100 วันในการริเริ่มนวัตกรรมใหม่กับแอร์บัส



หลังจากผ่านกระบวนการประเมินผลอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยนักริเริ่มและผู้เชี่ยวชาญของแอร์บัสกว่า 50 คนที่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินแนวคิดกว่า 500 แนวคิดของผู้เข้าแข่งขัน แอร์บัสก็ได้ทำการคัดเลือกทีมผู้เข้าแข่งขันจำนวน 100 ทีมเข้าสู่รอบที่ 2 ของโครงการ Fly Your Ideas ปีที่ 4 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนักศึกษาจากทั่วโลกที่ถูกจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation: UNESCO)

ทีมผู้เข้าแข่งขันทั้ง 100 ทีมประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 413 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทน 48 เชื้อชาติ โดยจากทีมของผู้เข้าทั้งหมดนี้ มีนักศึกษาจากประเทศไทยทั้งหมด 11 คน จากการที่แอร์บัสได้มุ่งมั่นเดินทางสนับสนุนความหลากหลายในด้านต่างๆ ของโครงการมาโดยตลอด ทำให้ร้อยละ 71 ของทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกัน ศีกษาสาขาวิชาที่แตกต่างกัน หรือเป็นเพศชายและเพศหญิง ซึ่งทั้งหมดนี้ แอร์บัสเล็งเห็นว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการริเริ่มนวัตกรรมใหม่

“ผมรู้สึกประทับใจในความหลากหลายของทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบที่ 2 ของการแข่งขันในปีนี้” มร. ชาร์ลส์ แชมเปียน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรมแอร์บัส กล่าว “มันได้ผลต่อคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีความคิดในกรอบอีกต่อไป แต่กลับมีความปรารถนาที่จะได้ประสานงานข้ามขอบเขตดั้งเดิม เช่นในเรื่องเพศ เชื้อชาติ และแขนงวิชาเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของแอร์บัสในการทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นในทั่วทั้งบริษัท และผมมั่นใจว่าผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาแอร์บัสของเรา รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งกับแนวความคิดที่สดใหม่ที่พวกเขาจะได้รู้จักในอีก 100 วันข้างหน้าก่อนการแข่งขันรอบถัดไป” เขากล่าวเสริม “ตอนนี้การแข่งขันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว ขอให้ทุกคนโชคดี”

ทีมผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะมีที่ปรึกษาจากแอร์บัส 1 ท่านและผู้เชี่ยวชาญจากแอร์บัส 1 ท่านประจำทีมอยู่ โดยจะคอยให้คำแนะนำ เพื่อช่วยพัฒนาแนวคิดของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงข้อจำกัดทางด้านการบินในชีวิตจริงตลอดช่วงระยะเวลา 100 วัน โดยทีมที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 5 ทีมที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย และจะได้ทำการนำเสนอแนวคิดต่างๆ ที่รายการถ่ายทอดสด ณ สถานที่อำนวยความสะดวกของแอร์บัสในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 ยูโร ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 ยูโร

สิ่งที่ทำให้โครงการ Fly Your Ideas แตกต่างจากการแข่งขันระดับนักศึกษาทั่วโลกอื่นๆ คือความลึกซึ้งและการมีส่วนร่วมอย่างทั่วทั้งองค์กรของทีมงานแอร์บัส ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาผ่านการสรรหามาจากทั่วทั้งภาคธุรกิจ และยังรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ไม่ใช่แบบเฉพาะทาง วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการติดตามกิจกรรมของแต่ละทีมผ่านเพจเฉพาะของพวกเขา [www.airbus-fyi.com](http://www.airbus-fyi.com)